



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๑๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑. ๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัด งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกทม.ได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 16/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

## ข่าวผู้บริหาร

- ๓ 27 ม.ค. Big Cleaning ร.ร.กทม. เตรียมพร้อมรับเปิดเรียน
- ๓ ภาคเอกชนร่วมใจมอบอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของกทม.เพื่อควบคุม COVID-19
- ๓ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการศูนย์สร้างสุขทุกวัยและห้องสมุดฯกทม. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

## ข่าวสำนักงานเขต

- ๓ วังทองหลางและสวนหลวงออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ๓ ประเวศณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๓ หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ๓ มีนบุรีและสวนหลวงกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ๓ หนองแขมจัดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
- ๓ ประเวศตรวจสอบอยู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปที่ต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวบริหาร27 ม.ค. Big Cleaning ร.ร.กทม. เตรียมพร้อมรับเปิดเรียน

(25 ม.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุมวันนี้ สำนักงานการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคม ได้รายงานความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พร้อมมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค โดยสำนักงานศึกษา ได้เตรียมพร้อมมาตรการหลักก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย จำกัดผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน การคัดกรอง การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การทำความสะอาด การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ อาทิ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง การจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารให้นักเรียน ใช้เวลาถอดหน้ากากอนามัยน้อยที่สุด โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นและเว้นระยะนักเรียน แม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย งดมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่ จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกัน ตามความเหมาะสมมีการรอกิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน และการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง ทั้งนี้ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่งจะจัดกิจกรรม Big Cleaning พร้อมกัน เพื่อเตรียมพร้อมหากมีประกาศให้เปิดการเรียนการสอน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

จากนั้นสำนักพัฒนาสังคมได้รายงานมาตรการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ ในพื้นที่ 45 สำนักงานเขต (ยกเว้น บางบอน บางรัก สัมพันธวงศ์ พระนคร และบางกอกใหญ่) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมเปิดศูนย์แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะเตรียมการก่อนเปิด และระยะเปิดดำเนินการ ในส่วนของระยะเตรียมการก่อนเปิด ประกอบด้วย การติดตั้งแผนกรองอากาศ การทำความสะอาดพื้นผิว การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ล้างมือ ในส่วนของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรื่องการป้องกันโรค การเตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมโดยรักษาระยะห่าง รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองให้เตรียมเด็กให้พร้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัด และหมั่นให้เด็กๆ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

สำหรับระยะเปิดดำเนินการ ประกอบด้วย 1.การคัดกรองอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก วัดไข้ น้ำมูก ชักประวัติ 2.การคัดกรองผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน วัดไข้ น้ำมูก ชักประวัติ 3.การรับ-ส่งเด็กประจำวัน กำหนดช่องทางเข้า-ออกทางเดียว เว้นระยะห่าง 2 เมตร จำกัดมิให้แออัดหรือรวมกลุ่ม 4.หน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัย 100% 5.ล้างมือ จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ล้างมือทุก 1-2 ชั่วโมง 6.การจัดอัตราส่วนเด็กก่อนวัยเรียน (Small Group) จัดกลุ่มกิจกรรม ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน ต่ออาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 1 คน เว้นระยะห่างระหว่างกลุ่ม 7.การจัดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ยึดหลักเกณฑ์ 2 ตรม./คน จัดพื้นที่การเรียนรู้ เป็นรายบุคคลและลดเวลาทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น ใช้อุปกรณ์เป็นรายบุคคล 8.กิจกรรมที่ควรงดงดการต่อแถวแบบประชิดและกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน เช่น การแข่งกีฬา 9.การทำความสะอาด โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 10.อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกประเภทมีเพียงพอแก่เด็กทุกคน 11.อุปกรณ์ของใช้ของเด็กที่ทำจากผ้า ทำความสะอาดทุกวัน เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว 12.ทำความสะอาดร่างกาย (อาบน้ำ) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ 13.ตรวจร่างกายประจำปี (อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก) อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตรวจร่างกายปีละ 1 ครั้ง 14.การยืนยันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด

**ร.ร.ฝึกอาชีพเตรียมเปิดสอนออนไลน์ 1 ก.พ. นี้**

นอกจากนี้โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมปรับแผนการเรียนการสอนด้วยเช่นเดียวกัน ประกอบด้วย ผลิตคลิป์วิดีโอ จำนวน 41 คลิป (ล่ามภาษามือ) ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีไลฟ์สด วันละ 2 ช่วงเวลา คือ 10.00 -12.00 น. และ 13.00- 15.00 น. ช่วงเวลาละ 2 วิชา หลักสูตรระยะยาว เริ่มการออนไลน์ (ทฤษฎี) ในวันที่ 1 ก.พ.64 ในวิชาที่คนเรียนจำนวนมาก ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิชาที่ต้องมีการเรียนภาคปฏิบัติ เช่น การนวดแผนไทย การตัดผม(เสริมสวย) ฯลฯ จะเรียนภาคทฤษฎีผ่านสื่อออนไลน์ ส่วนภาคปฏิบัติอาจารย์จะนำกลุ่มมาฝึกปฏิบัติ โดยอยู่ในมาตรการ social distancing โดยมีมาตรการเสริม ประกอบด้วย มีการตรวจคัดกรอง มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคาร งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนในสถานศึกษา ติดตามสอบถามผู้เรียน กรณีลาป่วย หยุดเรียนตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ปิดชั้นเรียนเมื่อพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน ห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียน และจัดให้มีสถานที่ รับประทานอาหารโดยเว้นระยะห่าง และอากาศถ่ายเทสะดวก

**เขตราชเทวี บางพลัด และประเวศ กรณีศึกษาแก้ปัญหาการทิ้งขยะใน กทม.**

นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานถึงการศึกษารูปแบบการจัดเก็บขยะที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา เนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการทิ้งขยะดังนี้ 1. ทิ้งขยะนอกจุดที่กำหนด 2. ทิ้งขยะนอกเวลากำหนด และทิ้งขยะโดยไม่ใส่ถุง 3. นำขยะ พื้นทางเดินสีกร่อน ไม่ถูกสุขลักษณะ 4. รื้อคันขยะขาย ขยะปลิวกระจัดกระจาย ซึ่งการดำเนินการ เป็นการศึกษาแบบและวิธีการทิ้ง การจัดเก็บขยะที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะนอกพื้นที่/ นอกเวลาที่กำหนด และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน โดยใช้พื้นที่เขตราชเทวี เขตบางพลัด และเขตประเวศ เป็นกรณีศึกษา ระหว่างเดือน ก.พ. - พ.ค. 64 โดยสำนักงานเขตกำหนดถนนที่ดำเนินการนำร่องในพื้นที่เขต กำหนดรูปแบบเพื่อศึกษา เปรียบเทียบกับรูปแบบการดำเนินการที่ผ่านมา รวม 3 รูปแบบ เปรียบเทียบกับรูปแบบเดิม ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ตั้งถังขยะแยกประเภท (น้ำเงิน+เหลือง) แทนคอกกันขยะในจุดทิ้งขยะเป็นที่ เก็บเป็นเวลา รูปแบบที่ 2 ติดตั้งป้ายบอกเวลากำหนดทิ้งขยะเป็นที่ เก็บเป็นเวลา และ รูปแบบที่ 3 ติดตั้งป้ายบอกเวลากำหนดทิ้งขยะเป็นที่ เก็บเป็นเวลา + ถังสำหรับผู้สัญจรบริเวณป้ายรถเมล์ ซึ่งเขตราชเทวี เลือกถนนพญาไท และถนนราชปรารภ เขตบางพลัด เลือกถนนเจริญสุขุมวิท และเขตประเวศ เลือกถนนพัฒนาการ จากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่ ด้วยการสื่อสารและบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะมีการติดตาม ประเมินผล สรุปรูปแบบและนำเสนอนโยบายต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบต่อไป

----- (ชลธิชา/พัชรัตน์...ส.ปส. รายงาน)

**ภาคเอกชนร่วมใจมอบอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของกทม.เพื่อควบคุม COVID-19**

(25 ม.ค. 64) ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ถุงใส่ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และสารเคมีอันตราย(ถุงแดง) ขนาด 36 X 45 นิ้ว จำนวน 20,000 ใบ มูลค่า 101,650 บาท จากนายชนะพัฒน์ เตชะตันติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรุงเทพมหานครจะส่งมอบให้สำนักสิ่งแวดล้อมนำไปใช้คัดแยกขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัยและขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายวิรัตน์ มั่นสสิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีรับมอบ

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบ SIM CARD จำนวน 170 SIM มูลค่า 400,000 บาท จากนายสิริวิทย์ เพ็ญภัทระเรืองกุล ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง SIM CARD ดังกล่าว สามารถโทร.ได้ 800 นาที ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 20 GB เป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะส่งมอบให้สำนักอนามัยนำไปใช้งานในระบบการสอบสวนโรคเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่วยสร้างความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) และศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 68 แห่ง ต่อไป

----- (สกนธ์...ส.ปส. รายงาน)

## ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการศูนย์สร้างสุขทุกวัยและห้องสมุดฯกทม. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังเปิดให้บริการตามปกติ รวมถึงสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยังคงเปิดให้บริการศูนย์สร้างสุขทุกวัย (ศูนย์เยาวชน) จำนวน 35 แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 36 แห่ง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่งและหอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 74 แห่ง โดยผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ผู้เข้าใช้บริการต้องแสดงบัตรสมาชิกและสวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือลงชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ตรวจสอบอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ในส่วนของการดูแลสถานที่ให้บริการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องที่พื้นผิวสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได อุปกรณ์และห้องสุขา ฯลฯ เป็นประจำทุกวัน ตามตารางเวลาที่กำหนด รวมถึงจัด Big Cleaning ทุกวันพุธและวันเสาร์ ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย กำหนดให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างการรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบพนักงาน หากพนักงานมีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดง) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้พนักงานนั้นงดเว้นการมาปฏิบัติงานที่โดยบริษัทผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานมาปฏิบัติงานทดแทน เป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการของ ศูนย์บริการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทางหนึ่ง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นวิธีที่ดีและประหยัดที่สุด และร่วมเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล ให้คำแนะนำ หรือเตือนกันและกัน หากพบผู้ที่ไม่สวมใส่ หน้ากากอนามัยหรือใส่หน้ากากอนามัยแบบไม่ถูกวิธี ขอให้เตือนหรือแนะนำกันอย่างสุภาพเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งหรือ ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

----- (สกนธ...สปส. รายงาน)

**วังทองหลางและสวนหลวงออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน**

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

**เขตวังทองหลาง** วันที่ 28 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ช.รามคำแหง 53 จากคลองแสนแสบ ถึงแยกกลาง ช.ลาดพร้าว 112 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6955

**เขตสวนหลวง** วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.อ่อนนุช ตั้งแต่ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุตสาคร ตูจินดา ถึง ช.พัฒนาการ 38

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก**

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 27 ม.ค. 64 ณ ชุมชนกระทู้มเสื่อปลา ช.อ่อนนุช 65 แยก 2 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

**เขตพระนคร** เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 27 ม.ค. 64 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริเวณโดยรอบวัด และรอบกระทรวงมหาดไทย วันที่ 28 ม.ค. 64 ไต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ ถ.พระอาทิตย์ วันที่ 29 ม.ค. 64 ทางเดินริมแม่น้ำ ถ.สะพานพุทธ วันที่ 30 ม.ค. 64 ถ.อภัยวงศ์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานช้างโรงสี และวันที่ 31 ม.ค. 64 ถ.ดินสอ ทั้ง 2 มุ่งรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2224 3157

**เขตป้อมปราบฯ** วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ริมคลองวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

**เขตวังทองหลาง** วันที่ 28 ม.ค. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99 และ 71 และวันที่ 29 ม.ค. 64 ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 และ 64 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

**เขตยานนาวา** วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น. ณ วัดช่องลม / วันที่ 28 ม.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ลานกีฬาชุมชนวัดช่องลม เวลา 13.30-15.00 น. จุดพักขยะ ถ.สาธุประดิษฐ์ ทั้ง 2 มุ่ง ตั้งแต่ ซ.สาธุประดิษฐ์ 39-57 และวันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ถ.พระรามที่ 3 ตั้งแต่อาคาร เอสวี ซิตี้ ถึงวัดदान เวลา 13.30-15.00 น. ถ.รัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกสาธุประดิษฐ์-รัชดาภิเษก ถึงห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พระราม 3

**เขตหนองแขม** เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.00-21.00 น. ดังนี้ วันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 64 ณ ถ.พุทธมณฑล สาย 3 ช.2 ช.เพชรเกษม 79 แยก 28-2, 28-4 ช.เพชรเกษม 112 แยก 11,15 สวัสดิการ 1 ซ.10/1/23 ช.เพชรเกษม 77 แยก 3-12 ช.เพชรเกษม 110 แยก 7 และวันที่ 31 ม.ค. 64 ถ.พุทธมณฑล สาย 3 ซ.4 คูบีเอ็ม ไต้สะพาน สาย 3 ถ.เสียบคลองทวีวัฒนา หมู่บ้านชมเดือน 2 ชุมชนแยก 9 พัฒนา ช.วัชรโยม ช.เพชรเกษม 77 แยก 3 ช.เพชรเกษม 110 แยก 6-8 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2421 1405

**เขตประเวศ** วันที่ 27 ม.ค. 64 ณ มัสยิดดารุลมุตตากีน (สุเหร่าเกาะกลาง) ถ.อ่อนนุช ซ.53 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 (พรีเมียร์ แยก 16) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านครัววิมบ่อ ถึงหน้าร้านอาหารตามสั่งพัฒนาใหม่ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.8 ถนนคูขุนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่ปากซอยทางเข้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงวัดทุ่งเศรษฐี และถนนคูขุนานมอเดิร์นเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตสายไหม** วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 10.30 น. ณ ถ.สุขาภิบาล 5 บริเวณทางเข้าสถานีขนส่งมวลชนสายไหม

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**มีนบุรีและสวนหลวงกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตมีนบุรี** วันที่ 31 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 ซ.รามคำแหง 188 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

**เขตสวนหลวง** วันที่ 30 ม.ค. 64 ณ หมู่บ้านปรีชา ซ.พัฒนาการ 39 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**หนองแขมจัดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ ออกตรวจสุ่มลักษณะด้านกายภาพ ตรวจความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ มีผู้สัมผัสอาหาร (SI 2) และตรวจหาสารเคมีอันตรายปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ดังนี้ วันที่ 27 ม.ค. 64 ณ ตลาดนัดเพชรเกษม 79 วันที่ 28 ม.ค. 64 ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม และวันที่ 29 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386

----- (สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

**ประเวศตรวจสอบอุ้มข้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนตรวจสอบอุ้มข้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ ในวันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ บจก.ประเวศยานยนต์ บจก.พีระยุทธะเจริญยนต์ และร้านต่อศักดิ์ บุญพิพิธ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)